



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

28 สิงหาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b>	
<b>ว่าที่ รมว.สร.คนใหม่</b> <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ ,ฐานเศรษฐกิจ,brighttv, innnews) -ความคืบหน้าการจัดทำโมเดลรัฐมนตรี รัฐบาลเพื่อไทย “เศรษฐกิจ 1” ที่มีนายเศรษฐา ทวีสิน ینگนายกรัฐมนตรี และควมรัฐมนตรีคลัง ลงตัวทั้งหมดแล้ว ณ วันที่ 28 ส.ค.และอยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติ โดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย เป็นรัฐมนตรีสาธารณสุข และนายสันติ พร้อมพัฒน์ จากพรรคพลังประชารัฐ เป็นรัฐมนตรีช่วย	-
<b>การเบิกจ่ายงบสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค</b> <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, Hfocus) - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดสร. เผยถึงการเบิกจ่ายงบสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค หลังมีความชัดเจนทางกฎหมาย สามารถให้บริการคนไทยทุกคนทุกสิทธิได้ ซึ่งก่อนหน้านี้มีการประสานให้ รพ.สังกัด สร.ให้บริการไปก่อนแล้วเบิกจ่ายย้อนหลัง เห็นว่า สปสช. จะทยอยส่งเงินมา เพราะโดยระบบจะส่งไปที่หน่วยบริการโดยตรง ด้าน นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า สปสช.เริ่มโอนเงินค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคให้แก่หน่วยบริการที่ให้บริการในกลุ่มที่ไม่ใช้สิทธิบัตรทองแล้ว ในส่วนของ รพ.สังกัด สร.ก็มีการรวบรวมข้อมูลเข้ามาเบิกจ่ายแล้ว ส่วนที่เป็นงบเหมาจ่ายที่ต้องลงไปประมาณ 1.7 พันล้านบาท เข้าใจว่าโอนแล้ว เหลือพวกนับชิ้นงาน เช่น การฉีดวัคซีน การให้บริการที่เป็นตามรายบริการ เราพยายามเตือนให้รีบส่งเข้ามา เพราะใกล้สิ้นปีงบประมาณจึงพยายามจะรีบเคลียร์ให้	-
<b>วางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยนอก</b> <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (สยามรัฐ, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์) - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สร. วางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยนอก ฝ่าตัด LAB และอำนวยการ รพ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ขยายบริการรองรับความต้องการของประชาชนที่เพิ่มขึ้น ลดความแออัด ประชาชนเข้าถึงบริการด้านการแพทย์ที่ทันสมัย คาดก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมให้บริการได้ในปี 2568	-
<b>ยกระดับบริการสุขภาพ</b> <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> (เพิ่มสื่อ) นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ) - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สร. เผย ปี 2567 ตั้งเป้าใช้งบลงทุน 2 หมื่นล้านบาท ยกระดับบริการสุขภาพทั่วประเทศ อาทิ พัฒนาห้องผ่าตัด ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบความปลอดภัยไซเบอร์ สร้างโรงพยาบาลทันตกรรม รองรับความต้องการประชาชน พร้อมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 19 สาขา ให้ประชาชนเข้าถึง มุ่งลดป่วย-เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคมะเร็ง	-
<b>โรคไข้เลือดออกและโรคติดเชื้อไวรัสซิกา</b> <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผจก., มติชน, สำนักข่าวไทย, สวพ.91, thebangkokinsight, thailandplus) -นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ปัจจุบันพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสซิกาแล้ว 266 ราย มีรายงานใน 24 จังหวัด โดยระยะ 4 สัปดาห์พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นสูงที่จ.จันทบุรี (37 ราย) และเพชรบูรณ์ (23 ราย) โดยหากหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อจะส่งผลให้ทารกในครรภ์มีศีรษะเล็ก และมีความพิการแต่กำเนิด ปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษา แต่สามารถป้องกันและรับการตรวจวินิจฉัยได้ พร้อมแนะนำให้ปฏิบัติตามมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค คือ โรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผจก., thailandplus) -นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 11 กล่าวถึง แนวทางควบคุมโรคไข้เลือดออกของ รพ.กะปางชัยพัฒนา จ.พังงา ว่า มีแนวทางในการควบคุมโรคไข้เลือดออกที่เข้มข้น ทั้งการป้องกันโรคล่วงหน้า และควบคุมโรคในพื้นที่ทันทีเมื่อพบผู้ป่วย รวมทั้งทำงานเป็นเครือข่ายร่วมกับ อสม. ท้องถิ่น และแพทย์เชี่ยวชาญโรคไข้เลือดออกของรพ.ที่เลี้ยงใน จ.พังงา ส่งผลให้ไม่พบการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะในพื้นที่ ต.กะปาง พบผู้ป่วยเพียง 1 ราย และจากรายงานตั้งแต่ 1 ม.ค. - 25 ส.ค. 2566 ใน อ.กะปางพบผู้ป่วยไข้เลือดออก 22 ราย ส่วนภาพรวมทั้งจังหวัดพังงามีผู้ป่วย 451 ราย	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>อย.คุมเข้ม อาหารทะเลญี่ปุ่นนำเข้าไทย</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, มติชน, คมชัดลึก, ประชาชาติธุรกิจ, pptv, ch7, ch3plus, postjung, thaitribune)</p> <p>- ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการอย. กล่าวถึง การหารือกับกรมประมง ผู้แทนจากสนง.ประมงเพื่อสันติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางและมาตรการเฝ้าระวังและตรวจสอบอาหารทะเลนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นว่า ขอผู้บริโภครออย่างอดทนเกี่ยวกับความปลอดภัย เพราะมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดร่วมกับสน.ประมงเพื่อสันติ และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ หากพบจะสั่งเรียกคืน และระงับการนำเข้าทันทีและเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนทาง อย.จะเก็บตัวอย่างอาหารเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า เสมือนเป็นเหตุฉุกเฉินเพื่อสุ่มตรวจอาหารทะเลที่ส่งมาจากพื้นที่ดังกล่าว</p> <p>-กระทรวงสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่น รายงานการทดสอบตัวอย่างน้ำทะเลจาก 11 จุด ที่อยู่ใกล้กับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมะซึ่งเข้าสู่วันที่ 4 ที่ปล่อยน้ำปนเปื้อนกัมมันตรังสีที่ผ่านการบำบัดแล้วจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมะไดอิจิ ลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิก พบปริมาณกัมมันตภาพรังสีต่ำกว่าเกณฑ์มาก และจะเปิดเผยผลการทดสอบทุกสัปดาห์ในช่วง 3 เดือนข้างหน้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด)</p> <p>-ภก.ภาณุโชติ ทองยัง สภาวะค้ำครของผู้บริโภค (สอบ.) กล่าวหน่วยงานที่รับผิดชอบยังสื่อสารข้อมูลกับปชช.น้อยเกินไปทำให้ผู้บริโภคเกิดความกังวลใจและไม่มั่นใจที่จะบริโภคสินค้า ขอให้เพิ่มการสื่อสารข้อมูล การสื่อสารความเสี่ยง สร้างการมีส่วนร่วมในการออกแบการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ และการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ส่วนค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบควรเป็นความรับผิดชอบของผู้ที่นำเข้า ไม่ควรใช้งบประมาณของภาครัฐ พร้อมคาดผลิตภัณฑ์หรืออาหารทะเลที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นถือการปล่อยน้ำจากโรงไฟฟ้าฟูกูชิมะจะเข้าประเทศไทยประมาณกลางเดือน ก.ย. 2566 ซึ่ง สอบ.จะมีการติดตามข้อมูลต่อไป</p>	-
<p><b>อย. เตือนไม่ควรบริโภคสารไมทราจินีน จากน้ำกระเทียม กิน 0.2 มก./วัน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ (ผจก., ข่าวสด)</p> <p>- ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการอย. กล่าว อย.จัดทำคำแนะนำการพัฒนาและขออนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำใบกระเทียม โดยกำหนดให้มีปริมาณสารไมทราจินีน ที่ได้รับไม่เกิน 0.2 มิลลิกรัมต่อวัน เนื่องจากเป็นปริมาณที่สามารถรับประทานได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ แต่หากผู้ผลิตอาหารต้องการเพิ่มปริมาณเกินกว่า 0.2 มิลลิกรัมต่อวัน ต้องยื่นคำขอประเมินความปลอดภัยกับหน่วยประเมินที่ อย.ให้การยอมรับ ได้แก่ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันอาหาร ก.อุตสาหกรรม และศูนย์ประเมินความเสี่ยงประเทศไทย สถาบันโภชนาการ</p>	-
<p><b>วิจัยยาพอกเข้า</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, hfocus)</p> <p>-นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า กรมฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านโรคกระดูกและข้อ จัดทำโครงการศึกษาวิจัยประสิทธิผลและความปลอดภัยของหัตถการ "พอกเข้า" ช่วยลดอาการปวด ผิด เพิ่มการเคลื่อนไหวผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมหรือโรคลมจับโป่งแห่งเข้า เตรียมเสนอ สปสช.พิจารณาเป็นสิทธิประโยชน์ พร้อมพัฒนาในรูปแบบแผ่นแปะ สเปรย์ เจล ลูกกลิ้ง เพิ่มความสะดวกการใช้ด้วยตนเอง</p>	-
<p><b>สิทธิ P&amp;P</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : (เพิ่มเติม) นสพ.มติชน</p> <p>- นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า คนไทยทุกสิทธิการรักษาพยาบาล รับบริการ P&amp;P ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยครอบคลุม 5 กลุ่มวัย ตั้งแต่กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ เด็กเล็กถึงอายุ 5 ปี เด็กโตและวัยรุ่น ผู้ใหญ่ อายุ 25-59 ปี และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลสิทธิที่ได้รับ สามารถดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง</p>	-
<p><b>แก้ปัญหาภาระงานบุคลากร</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ ไทยรัฐ</p> <p>- นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาฯ สปสช. เผยว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีปัญหาภาระงานของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้น แม้ สปสช.ไม่ได้มีหน้าที่จัดบริการโดยตรง แต่สิ่งที่เป็นข้อกำหนดจาก สปสช. อาจสร้างภาระให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ดังนั้น สปสช.จึงได้จัดทำแนวทางการลดภาระงาน เบื้องต้นจะมี 5 มาตรการ ดังนี้ 1.พัฒนาชุดข้อมูลมาตรฐานสำหรับการเบิกจ่าย 2.เชื่อมโยง API ยกเลิกการบันทึกข้อมูล 3.ตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขภาพด้วยตนเอง 4.จัดให้มีกลไกหารือร่วมกับเครือข่ายผู้ให้บริการ ก่อนขยายสิทธิประโยชน์ และ 5.ขยายบทบาทของคอนแทกต์เซ็นเตอร์ 1330 ในการประสานหาเตียงและส่งต่อผู้ป่วย</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ตรวจฟรี 24 โรคหายากใน ‘เด็กแรกเกิด</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> (เพิ่มสื่อ) เว็บไซต์ (เนชั่นออนไลน์, สำนักข่าวไทย)</p> <p>-สพช.ขยายสิทธิประโยชน์ตรวจคัดกรองสุขภาพเด็กทารก กลุ่มโรคพันธุกรรมเมตาบอลิก 24 โรค ช่วยดูแลเด็กไทยทุกคน เพื่อให้เข้าถึงการรักษา ลดอัตราความพิการและเสียชีวิต</p>	-
<p><b>หน่วยแพทย์เคลื่อนที่</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (mthai, mono29)</p> <p>- ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ เป็นประธานเปิด “โครงการหน่วยแพทย์อาสาถวายพระกุศลแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก” ครั้งที่ 27 โดยมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ร่วมกับนักศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 9, แพทยสภา, สถาบันพระปกเกล้า, จ.สิงห์บุรี และรพ.สิงห์บุรี จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ ๘ รอบ ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ 19-20 ส.ค. 2566 ณ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร จ.สิงห์บุรี</p>	-
<p><b>กมธ.สาธารณสุขศึกษาดูงานรพ.ระยอง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.เดลินิวส์</p> <p>- นายเจตน์ ศิรธรานนท์ สว. ในฐานะประธานคณะกรรมการ การสาธารณสุข วุฒิสภา ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน รพ.ระยอง จ.ระยอง พบว่า มีแผนขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาพ จ.ระยอง ระยะ 5 ปี มีเป้าประสงค์หลัก เช่น มีระบบเฝ้าระวังสุขภาพจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ รับส่งต่อผู้ป่วย ใน จ.ระยอง หากเกินศักยภาพจะส่งต่อ รพ.ตติยภูมิ เช่น รพ.ชลบุรี</p> <p>นพ.เจตน์ กล่าวว่า การดำเนินการถ่ายโอน สอน. และ รพ.สต. จ.ระยอง ตั้งแต่ปี 2563 - 2565 ถ่ายโอนครบร้อยละ 100 กมธ.สาธารณสุข ได้ตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ควรติดตามและประเมินผลคุณภาพชีวิตของบุคลากรในการถ่ายโอนด้วย พร้อมทั้งประเมินความพร้อมของ อบจ.ในการถ่ายโอน และควรชะลอการถ่ายโอนใน ปี 2567 หาก รพ.สต. ยังไม่พร้อม</p>	-
<p><b>ข่าวปลอม</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผจก., tnn)</p> <p>- รพ.เลิดสิน เผยตามที่มีการนำเสนอข้อมูลเรื่องกัมมันต์น้ำเย็นมือถือมากเกินไปจนกดทับกระดูกต้นคอเสี่ยงอัมพาตได้ เป็นข้อมูลเท็จ การนั่งกัมมันต์น้ำเย็นนานสามารถทำให้เกิดอาการปวดต้นคอจากกล้ามเนื้อต้นคออักเสบได้ แต่ไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะอัมพาตแต่อย่างใด</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยโพสต์)</p> <p>-ตามที่ได้มีข้อมูลปรากฏในสื่อออนไลน์เรื่องน้ำอัดลมใส่เกลือช่วยแก้อาการขาดน้ำจากภาวะท้องเสีย เป็นข้อมูลเท็จ โดยอย.ชี้แจงว่า ไม่แนะนำการดื่มน้ำอัดลมผสมเกลือสำหรับทดแทนน้ำและเกลือแร่ เนื่องจากน้ำอัดลมมีปริมาณน้ำตาลสูงกว่าผงน้ำตาลเกลือแร่ และยังมีฤทธิ์อัดแก๊ส อาจทำให้เกิดอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ หรืออาการท้องเสียแย่งได้</p>	-
<p><b>ระบบ Health Link</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> (เพิ่มเติม) นสพ.กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>- น.ส.ธีรณี อจลากุล ผอ.สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) เผยว่า ได้พัฒนาระบบเชื่อมต่อข้อมูลผู้ป่วยระหว่าง รพ. (Health Link) ตลอดเวลากว่าสองปี (64-66) มีการเพิ่มจำนวนสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการได้มากกว่า 1,100 แห่ง จากหลายเครือข่าย ได้แก่ รพ. ในสังกัด สธ. มท. กทม. รพ.มหาวิทยาลัย และ รพ.เอกชน ฯลฯ โดยมีสถานพยาบาลที่ดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพผู้ป่วยแล้วกว่า 100 แห่ง และในปี 67 นี้ จะเชื่อมข้อมูลให้แล้วเสร็จอีกอย่างน้อย 200 แห่ง หวังช่วยผู้ป่วยที่ต้องเปลี่ยน รพ. สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น ลดกระบวนการที่ใช้เวลานาน</p>	-
<p><b>โรงเรียนปลอดบุหรี่</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> (เพิ่มสื่อ) เว็บไซต์ มติชน</p> <p>-ศ.นพ. ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิธรรมรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เข้าพบนายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศธ. เพื่อหารือแนวทางการออกประกาศนโยบายเพื่อสนับสนุนดำเนินกิจกรรมป้องกันนักสูบหน้าใหม่จากบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า โดยเสนอให้มอบนโยบายให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ขับเคลื่อนงานควบคุมยาสูบตาม 7 มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า และเครื่องต้มแอลกอฮอล์ และการสนับสนุนการจัดตั้งชมรม Gen Z Gen Strong ไม่สูบบุหรี่ในโรงเรียน รวมถึงการแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกัน โดยรองเลขาธิการ สพฐ. เห็นชอบในหลักการ และจะนำเรื่องเสนอต่อเลขาธิการ สพฐ. เพื่อประชุมหารือร่วมกันระหว่าง ศธ. และ สธ. พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>	-